

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

Rubber Authority of Thailand [RAOT] News

ข่าวเกษตร



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

20 ตุลาคม 2558 หน้า 13



หารือ : การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หารือร่วมกับ บริษัท DCS GLOBAL Pte Ltd. และ บริษัทเงินทุน UOB จากประเทศสิงคโปร์ ถึงแผนธุรกิจการร่วมลงทุนและพัฒนายางพารา ร่วมกัน เมื่อเร็วๆ นี้



20 ตุลาคม 2558 หน้า 9, 13 (1)

เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

13



กยท. ทุกพื้นที่ พร้อมขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของชาวสวนยาง ตามพ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย

เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรสวนยาง

กยท.ทั่วประเทศเตรียมพร้อม-เตือนรักษาสิทธิ

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 ทั้ง 2 ฉบับ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนายางพารา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา โดยเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เท่านั้น ทั้งนี้ การขอรับการส่งเสริม สนับสนุน และความช่วยเหลือเพื่อการปลูกแทน / การขอรับการส่งเสริมด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูปยางพาราและไม้ยาง / การได้รับจัดสรรสวัสดิการ / การรวมตัวผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้น / การได้รับความช่วยเหลือจาก กยท. ในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ทั้งนี้เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนได้หมายถึง เจ้าของสวนยาง ผู้มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวน



วีระศักดิ์ ขวัญเมือง

สวนยางนั้น เนื่องจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น และ คนกรีดยาง ผู้รับจ้างกรีดยาง โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตตามสัดส่วนและตามจำนวนที่กรีดยก ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว คนกรีดยางจะต้องไม่เป็นเจ้าของสวนยาง หรือผู้ทำสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย

ส่วนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนได้ ต้องเป็นสมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วน

สามัญที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือจ้างกรีดยก ผู้เช่าสวนยาง ผู้ไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางได้ เนื่องจากทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น ผู้ทำสวนยาง ผู้ไม่มีชื่อในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจาก

สวนยางที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และต้องมีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นสมาชิกและมีการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งเมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว กยท. จะตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันยื่นเอกสารทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ขณะนี้ การยางแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้ารับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทยทุกจังหวัด (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมหลักฐานตามประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 พร้อมดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนได้จากเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย www.rubber.co.th

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาว



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

20 ตุลาคม 2558 หน้า 9, 13 (2)

สวนยาง เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่ง
ประเทศไทย ให้รีบขึ้นทะเบียนกับ กยท. โดย
เร่งด่วนที่สุด ซึ่งกยท. จะประกาศช่วงเวลา
รับสมัครผู้แทนให้ทราบเร็วๆ นี้ เพื่อสมัครเข้า
กระบวนการสรรหาดังกล่าวข้างต้น

20 ตุลาคม 2558 หน้า 10



11 องค์การสวนยางนัดถกบิรัฐบาลช่วย

พัทลุง ● นายวีระศักดิ์ ลินธุวงศ์ ประธานสัมพันธ์สภาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 ต.ค. นี้ องค์การชาวสวนยางพารา 11 องค์การจะประชุมร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีประเด็นสำคัญคือ การช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาล หากรัฐบาลไม่เอานโยบายชดเชยราคา ก็อยากให้รัฐบาลมีนโยบายช่วยปัจจัยการผลิต 2,500 บาท/ไร่ และจะต้องช่วยทั้งผู้ไม่มีเอกสารสิทธิด้วยประมาณ 800,000 ราย และที่มีเอกสารสิทธิ 860,000 ราย

ด้านนายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยปท.) กล่าวว่า ใน พ.ร.บ.การยางไทย (กยท.) มาตรา 4, มาตรา 8, มาตรา 49 (3) เปิดทางให้กู้เงินสงเคราะห์ยางพารา (เงินเชล) ที่ถูกจัดสรรจำนวน 35 เพอร์เซ็นต์มาลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งหวังวิตกว่ากลุ่มทุนจะเข้าไปลงทุนได้ จึงเป็นห่วงว่าจะเป็นระเบิดเวลาลูกแรก ดังนั้นจำเป็นที่บอร์ด กยท. จะต้องออกกฎระเบียบให้รัดกุม และชาวสวนยางพาราต้องเฝ้าระวังป้องกันด้วย



20 ตุลาคม 2558 หน้า 7



“บุญใจ” เข้าเวรโบลกข่าว ประจำวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558■ จบเรื่องวุ่นๆ ไปอีกเปลาะ สัปดาห์ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประชุมสะเด็ดน้ำ โดยมี นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กยท. เป็นหัวหอก ได้ข้อสรุปในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง.....■ การขึ้นทะเบียนเริ่มแล้ว ตั้งแต่นี้ไปจนถึงมีนาคม 59 ชาวสวนยาง หมายถึงเจ้าของสวนยาง มีชื่ออยู่ในที่ดินซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิต ผู้เช่าสวนยาง ที่ไม่มีชื่อในที่ดินแต่ได้รับผลผลิตเพราะมีสัญญาเช่า แต่เจ้าของที่ดินจะต้องไม่มีสิทธิในผลผลิต คนกรีดยาง ต้องไม่เป็นเจ้าของสวน โดยให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ขึ้นทะเบียนให้ และขึ้นทะเบียนกรีดยางให้เจ้าของรายเดียวเท่านั้น.....■ สถาบันเกษตรกร ที่จะขอขึ้นทะเบียน ต้องเป็นสมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีชาวสวนยางเป็นสมาชิก เมื่อยื่นขึ้นทะเบียนแล้ว กยท. จะตรวจสอบเอกสารและแจ้งกลับภายใน 30 วัน บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน

จำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญ ขึ้นทะเบียนไม่ได้■ และ วุ่นวายกันหนักการเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นบอร์ด กยท. 7 คน มีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 3 คน เป็นการคัดรายชื่อผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางพาราที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลัง มาให้คณะกรรมการที่รวม.เกษตรฯ แต่งตั้งมาเป็นผู้คัดเลือกให้เหลือแค่ 3 คน.....■ ส่วนที่สอง 4 คน แบ่งเป็น ตัวแทนชาวสวนยาง 2 คน และ ตัวแทนสถาบันเกษตรกร 2 คน วันที่ 22 ต.ค.นี้ กยท. จะเชิญตัวแทนเกษตรกรสารพัดกลุ่ม มาตกลงกติกาเพื่อให้แต่ละจังหวัดไปเลือกกันเอง ให้ได้ตัวแทนจังหวัดละ 2 คน และ 2 สถาบัน แล้วส่งตัวมาโชว์กันที่ส่วนกลางอีกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการที่รวม.เกษตรฯ แต่งตั้งตัดสินใจเลือกอีกครั้งให้เหลือแค่ 2 คน และ 2 สถาบัน ส่วนที่นึกอุปโลกน์ทั้งหลาย อ้างเลือกได้คนนั้นคนนี้แล้ว ถือว่า เกือบทั้งหมด.

บุญใจ

20 ตุลาคม 2558 หน้า 1,5, 6 (1)

ใช้สิทธิบ้าน3ล.วันแรกคึก สวนยางใต้ทยอยเข้ากรุง

ธอส.เปิดยื่นกู้มาตรการซื้อบ้านไม่เกิน 3 ล้าน
วันแรก คึกคักทั่วประเทศ คาดประเดิมขอสินเชื่อ
2 พันราย ขอเวลา 2 สัปดาห์ประเมินความต้องการ
ก่อนขยายวงเงิน ธนารักษ์เร่งสำรวจที่ราชพัสดุ
สนองนโยบาย'สมคิด' (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

บ้าน3ล.

แห่ใช้สิทธิ'บ้าน3ล.'คึก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 ตุลาคม ที่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงาน
ใหญ่ วันแรกของการเปิดให้ประชาชนยื่น
ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเงินผ่อนปรนแก่ผู้มี
รายได้น้อยและปานกลาง รายละไม่เกิน 3
ล้านบาท รวมวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ตาม
มาตรการกระตุ้นของรัฐบาล บรรยากาศเป็น
ด้วยความคึกคัก มีประชาชนสนใจมายื่นกู้
รวมถึงสอบถามข้อมูลจำนวนมากทั้งสาขาใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยที่สำนักงาน
ใหญ่มีประชาชนมารอตั้งแต่เวลา 05.00 น.
กว่า 100 ราย

นางอังคณา ปิณฑน์โอวาท โฆษกนัส
กรรมการผู้จัดการ ธอส. ประเมินว่า ตลอด
ทั้งวันนี้คาดว่าจะมีผู้มายื่นกู้ประมาณ 2 พัน
รายทั่วประเทศ วงเงินเฉลี่ยประมาณ 2 ล้าน
บาทต่อราย ตามกระบวนการสินเชื่อของ
ธนาคารสามารถอนุมัติสินเชื่อได้ภายใน 3 วัน
โดยคาดว่าจะวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จะหมด
ภายในเวลา 1-2 เดือนนี้ และคงต้องขยาย
วงเงินของโครงการเพิ่มเติม ส่วนจะเป็นเท่าไร
ขอเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อประเมิน
ความต้องการของลูกค้า สำหรับเงื่อนไขใน
การปล่อยกู้ ประชาชนจะต้องมายื่นกู้และทำ
นิติกรรมภายในเวลา 1 ปี

รายงานข่าวจาก ธอส.แจ้งว่า การเปิดยื่นขอ
กู้ ณ เวลา 16.00 น. มีผู้ยื่น 2,000 ราย วงเงิน
2,500 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 1.25 ล้านบาท

ภูเก็ตเพิ่มพวง.โตะบริการ

สำหรับสาขาของ ธอส.ในต่างจังหวัด มี

ประชาชนมายื่นขอและสอบถามเงื่อนไขการ
กู้จำนวนมาก อาทิ ธอส. สาขาชัยนาท ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. มีประชาชนหลากหลายอาชีพ
ทั้งค้าขาย ขับรถรับจ้าง และพนักงานบริษัท
เอกชน ทยอยเดินทางมายื่นเอกสารขอสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย

ด้าน น.ส.สิริวรรณ นิลธำรงค์ ผู้จัดการ
ธอส. สาขาประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า วัน
นี้มีผู้ให้ความสนใจเดินทางมาสอบถาม
รายละเอียด รวมทั้งนำหลักฐานมายื่นขอ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่
เป็นการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถือว่า
สอดคล้องกับการเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์
ในจังหวัด โดยเฉพาะที่ อ.เมือง ปัจจุบันมีบ้าน
จัดสรรในระดับราคา 1.5-2 ล้านบาทขึ้นไป
ก่อสร้างใหม่จำนวนมาก

ที่ ธอส. สาขาภูเก็ต มีประชาชนทยอย
เดินทางนำเอกสารมายื่นกับฝ่ายสินเชื่อ
ไม่ขาดสาย บางช่วงเวลาคือคิวรอเป็น
จำนวนมาก โดยนายภพกฤต จันทร์ประเสริฐ
ผู้จัดการ ธอส. สาขาภูเก็ต กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วง

เช้าที่ผ่านมาจนถึงเวลาประมาณ 13.00 น.
มีผู้มายื่นเอกสารและมาสอบถามแล้วกว่า 100
ราย ธนาคารเตรียมการโดยเปิดโต๊ะบริการเพิ่ม
และเพิ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ขอให้ผู้ใช้บริการ
เตรียมเอกสารหลักฐานในการกู้ให้พร้อมเพื่อ
ความรวดเร็ว ทั้งนี้ จ.ภูเก็ต มีสำนักงาน ธอส.
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3 แห่ง ได้แก่
สาขาภูเก็ต (สำนักงานใหญ่) ถนนบางกอก,
สาขากลาง และสาขาลอง ซึ่งสามารถให้
บริการลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้

ธนารักษ์รอเคาะใช้ที่ที่บ้านถูก

กรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดนำที่ดินราชพัสดุหรือหน่วยงานของรัฐมาให้เช่าเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ราคาถูกให้แก่ผู้มีรายได้น้อย นายจักรกฤตภูมิ
พาราพันธ์กุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า
ขณะนี้ยังไม่ได้ออกสรุป เพราะต้องรอข้อมูล
การสำรวจที่ราชพัสดุทั่วประเทศว่าพื้นที่ใด
สามารถนำมาใช้ได้ รวมถึงสำรวจที่ดินของ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ถือครองอยู่ด้วย

"เพิ่งได้รับคำสั่งมาเมื่อ 16 ตุลาคม คงต้อง
ให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานก่อน สำหรับเงื่อนไข
การเช่าคงต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมว่าจะใช้
แนวทางไหน เพราะปกติถ้าเป็นประชาชนเช่า
จะได้สิทธิ 3+3 ปี แต่ถ้าเช่า 30 ปี เป็นที่ดิน
สำหรับประกอบธุรกิจ ส่วนการเช่า 99 ปี ที่
กำลังแก้กฎหมายนั้นเป็นการเช่าระหว่างหน่วย
งานราชการกับราชการ" นายจักรกฤตภูมิกล่าว

สลากยันไม่พิมพ์หวยเพิ่ม

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและ
โฆษกสลากยันแห่งรัฐบาล เปิดเผยถึงมาตรการ
กระจายสลากยันแก่ผู้ค้า ด้วยการเปิดให้
ซื้อและจองผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ครั้งที่
2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า จากการ
เปิดจองและซื้อใน 2 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าระบบ
ยังทำงานได้ดี การสั่งซื้อจองล่าสุดเฉลี่ยที่
คนละ 10 เล่ม ใกล้เคียงงวดที่แล้ว แม้เพดาน
การสั่งซื้อในงวดล่าสุดจะลดลงเหลือ 15 เล่ม
จากเดิม 50 เล่ม ทำให้เห็นว่ารายย่อยสามารถ
เข้าถึงสลากยันได้มากขึ้น หลังจากนี้สำนักงาน
สลากยันจะรายงานผลการสั่งซื้อและสั่งจองใน
2 งวดที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ซึ่งในวันที่ 20 ตุลาคม จะมีการประชุมบอร์ด
สำนักงานสลากยัน ต้องรอผลสรุปว่าจะให้ดำเนินการ
เหมือนเดิมหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้าง แต่ยืนยันว่าเพดานการสั่งซื้อและสั่ง
จองจะยังกำหนดเพดานไม่เกิน 15 เล่ม จนกว่า
การขายสลากยันจะเข้าสู่ภาวะสมดุล

ส่วนกรณีผู้ค้าจองและซื้อไม่ทันเนื่องจาก
สลากยันหมดก่อน มีเสียงเรียกร้องให้พิมพ์สลาก
เพิ่ม พล.ต.ฉัตรณรงค์ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานสลากยัน กล่าวว่า สำนักงานสลากยัน
มีศักยภาพพิมพ์ได้เพียงงวดละ 100 ล้านฉบับ
หากพิมพ์เพิ่มกว่านี้ต้องเปลี่ยนระบบการพิมพ์
ใหม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย

"หากจะปรับปรุงระบบ ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้มากขึ้น เน้นความเท่าเทียม
ยุติธรรม ใครทำรายการก่อนได้ก่อน ทำรายการ
ทีหลังได้ทีหลัง การจองสลากยัน 2 งวดที่ผ่านมา
ทุกจังหวัดได้ทั้งสลากยันซื้อและสลากยันจอง
ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศ

20 ตุลาคม 2558 หน้า 1,5, 6 (2)

สามารถซื้อและจองสลากได้” พล.ต.ฉลอง รัฐกวี

เน้นสั่งจองผ่านเน็ตแบงก์

พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานคณะกรรมการสลาก ก่อตั้งยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการพิมพ์เพิ่มมากกว่า 100 ล้านฉบับ และเห็นว่าการจองและซื้อสลากผ่านธนาคารกรุงไทย ถือว่าเป็นระบบที่สามารถกระจายสลากได้ดีที่สุดแล้ว ผู้ค้าสามารถใช้บริการได้ถึง 3 ช่องทาง ทั้งตู้เอทีเอ็ม เคาน์เตอร์และเน็ตแบงก์ โดยกำหนดการจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเวลา 08.30 น. ส่วนการจองผ่านตู้เอทีเอ็มและอินเทอร์เน็ตแบงก์ เปิดให้จองเวลา 08.00 น. เร็วกว่าประมาณ 30 นาที ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากต้องการให้คนมาจองผ่านตู้เอทีเอ็มและอินเทอร์เน็ตแบงก์ เพื่อลดการทำงานของเคาน์เตอร์ธนาคาร และต้องการให้ผู้ค้าคุ้นเคยกับระบบการจองและซื้อในลักษณะนี้ไว้ เนื่องจากในระยะต่อไปบอร์ดสลากอาจมีการปรับระบบการจองและซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นการถาวร

นายทรงพล ชิวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า การจองและซื้อล่าสุดพบว่าใช้บริการผ่านเน็ตแบงก์เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า ทำให้เห็นว่าผู้ค้าเริ่มปรับตัวมาใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นจากงวดที่แล้ว จึงอยากแนะนำให้ใช้บริการเน็ตแบงก์ในการจองและซื้อสลากมากกว่าใช้บริการตู้เอทีเอ็มหรือที่เคาน์เตอร์สาขา

ลอตเตอรี่เหลือ 75บ./ใบ

แหล่งข่าวจากวงการสลากกกล่าว ว่า ราคาขายสลากล่าสุดเริ่มปรับลดต่ำกว่า 80 บาท และนำออกมวางขายตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เพื่อเพิ่มวันขายให้มากขึ้น จากปกติต้องวางขายหลังออกวางวันไป 1 วัน คือในวันที่ 17 ตุลาคม โดยราคาขายอยู่ที่ 75-80 บาทต่อใบ และมีแนวโน้มว่ายิ่งวันใกล้ออกวางวันราคาน่าจะต่ำถึง 70 บาทต่อใบ เนื่องจากผู้ค้าต้องลดการขาดทุนลง และขายในราคา 75 บาทยังมีกำไร เพราะซื้อมาในราคา 70.40 บาท

นายอำนาจ ทงกัก ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สหกรณ์ได้เปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทย คือใบละ 75 บาท โดยสหกรณ์สั่งจองผ่านธนาคารกรุงไทย เริ่มเปิดขายในงวดออกวางวันวันที่ 1

พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ที่ร้านค้าของสหกรณ์โคนม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์และประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อย และต้องการเสี่ยงโชคให้ได้ซื้อสลากในราคาถูก

ชดเชยส่วนยางล้อวีดี

นายมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าส่งราคายางพารา ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งของคณะกรรมการนโยบายยางพาราแห่งชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวว่ ในวันที่ 21 ตุลาคม จะนำผลศึกษาการชดเชยส่วนต่างราคาขายพาราต่อที่ประชุม กนย. โดยผลการศึกษาได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรใน 3 อัตรา คือ ชดเชยส่วนต่าง 15% 20% และ 30% จากราคาต้นทุนใหม่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่อยู่อัตรา 46 บาท/กก. หรือคิดเป็นส่วนต่างที่ต้องจ่ายในอัตรา 6.9 บาท/กก. 9.2 บาท/กก. และ 13.80 บาท/กก. ตามลำดับ

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

บ้าน 3ล.

นายมนต์ชัยกล่าวว่า การคำนวณส่วนต่างราคาขายพาราของผลการศึกษา หากเปรียบเทียบส่วนต่างของรัฐบาลก่อนที่เคยจ่ายให้ชาวสวนยางพาราในอัตรา 30% จากราคาต้นทุน เท่ากับว่าตามผลการศึกษจะต้องจ่ายให้ชาวสวนประมาณ 1,900 บาท/ไร่ โดยรัฐบาลต้องใช้เงินสำหรับการอุดหนุนครั้งนี้ประมาณ 20,000 ล้านบาท ถือเป็นวงเงินที่สูงและเป็นภาระของรัฐบาล

หวังฝึกกฎดับเบิ้ลยูทีโอ

นายมนต์ชัยกล่าวว่า ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ได้นำผลการศึกษาดังกล่าวเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พล.อ.ฉัตรชัยแสดงความกังวลใน 2 เรื่อง คือ 1.การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคา อาจขัดกับหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) 2.ชาวสวนยางเรียกร้องให้ชดเชยเงินส่วนต่างราคาแก่ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วย ซึ่งขัดแย้งกับ

สรุป 'ซื้อ-จอง' สลากกินแบ่งฯ

ณ วันที่	จำนวนรวม (เล่มคู่)	ผู้สั่ง (ราย)
18 ตุลาคม 2558		
งวด 1 พ.ย.58	19,480	2,149
ยอดสั่งซื้อ	5 เล่ม	5,035
	10 เล่ม	5,370
	15 เล่ม	9,075
งวด 16 พ.ย.58	130,000	13,722
ยอดสั่งจอง	5 เล่ม	28,660
	10 เล่ม	37,020
	15 เล่ม	64,320

นโยบายของรัฐบาลในการทวงคืนเงินป่ารัฐบาลจึงไม่สามารถจ่ายเงินแก่กลุ่มดังกล่าวได้ อาจทำให้เกษตรกรไม่พอใจและมีการเรียกร้องเพิ่มเติมอีก

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า นายสมคิดก็ได้แสดงความกังวลในเรื่องนี้เช่นกัน โดยเกรงว่าเมื่อจ่ายเงินส่วนต่างราคาให้ชาวสวนยาง จะมีกลุ่มชาวนาออกมาเรียกร้องเพิ่มเติม และที่สำคัญอาจผิดกฎดับเบิ้ลยูทีโอได้ จึงสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องคิดสูตรการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อชดเชยราคา

ชาวสวนยางทยอยเข้ากทม.

ขณะที่บรรยากาศที่สถานีรถไฟ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีเกษตรกรชาวสวนยางทยอยมารวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อเดินทางขึ้นรถเร็วสายลูโฮงโก-ลก-กรุงเทพฯ ขบวนที่ 172 ซึ่งเป็นรถไฟฟรีในเวลา 19.30 น. มีการเตรียมตัวหอบข้าวของพร้อมเสบียงมารอแนวร่วม จากการสอบถามทราบว่า จะเดินทางไปฟังคำตอบจากรัฐบาล โดยมีเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรฯ

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 20 ตุลาคม ที่ชั้น 2 ตึกวชิราวุธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย ได้เชิญ 12 เสือใต้ ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรชาวสวนยาง 11 องค์การและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมหารือเพื่อ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

20 ตุลาคม 2558 หน้า 1,5, 6 3)

กำหนดแนวทางและมาตรการตามข้อเรียก
ชาวสวนยาง เพื่อรอฟังการแก้ไขปัญหา
และการช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อเกษตรกร
ชาวสวนยาง

“เฉพาะ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย
มาตรา 4 ซึ่งเป็นระเบิดเวลาลูกแรกที่เกิด
ปัญหากับเกษตรกรชาวสวนยาง เมื่อเปิด
รับลงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางรอบ
ใหม่ ความชัดเจนยังไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็น คำว่า เจ้าของสวนยาง คนกรีดยาง หรือ
สถาบันชาวสวนยาง และวิสาหกิจชุมชน
หายไปไหน และอีกหลายคำที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ปฏิบัติ เชื่อแน่ว่าความวุ่นวายต้องเกิด
ขึ้น และที่สุดก็จะได้เกษตรกรชาวสวนยาง
ที่ถูกต้องเพียง 15% เท่านั้น อีก 85% คือ
ปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้เหมือนเดิม” นายทศพล
กล่าว

20 ตุลาคม 2558 หน้า 6

พะเยาทางโหวตาส่งออกยางพารา

รัฐบาลระบายนสตอกทำถนน

พะเยา - วันที่ 19 ต.ค. นายสาย อินคำ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจยางพาราจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จะเข้าประชุมร่วมกับเครือข่ายยางพาราทั่วประเทศที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 ต.ค. เป็นการประชุมโต๊ะกลมร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยเนื้อหาที่จะนำเสนอในที่ประชุมคือการทวงสัญญาจากรัฐบาลไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการติดตามโหวตาส่งออกยางพาราไทยไปต่างประเทศ มาแบ่งปันให้แก่กลุ่มเกษตรกรหรือเครือข่ายวิสาหกิจยางพาราทั่วประเทศ

“จากการเสนอในที่ประชุมเมื่อครั้งนายอำนาจ ปะติเสตรมช.เกษตรฯ รับปากจะติดตามให้ จนถึงขณะนี้นายอำนาจพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับโหวตาส่งออกยางพาราแต่อย่างใด ดังนั้นการไปประชุมครั้งนี้จะทวงสัญญาอีกครั้งให้ถึงที่สุด” ประธานเครือข่ายวิสาหกิจฯ กล่าว

นายสายกล่าวว่า หากกลุ่มเกษตรกรหรือเครือข่าย

วิสาหกิจฯ ได้รับโหวตจากรัฐบาลนำมาให้ ไม่ต้องแบกรับค่าภาษี ก.ก.ละ 2.50 บาท เหมือนที่เครือข่ายวิสาหกิจฯ หรือกลุ่มเกษตรกรดำเนินการเอง จะทำให้เงินที่ต้องถูกหักภาษีส่งออกเป็นรายได้เข้าสู่มือเกษตรกรโดยตรง แต่ขณะนี้การหาโหวตเอง จะต้องแบกรับภาษีส่งออกจากประเทศไทย เงินเชส และภาษีนำเข้าประเทศปลายทาง ทำให้รายได้ที่ควรจะได้รับลดน้อยลงจำนวนมาก แต่ก็ต้องทำเพราะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการไม่ต่อสู้ใดๆ เลย

“สำหรับอีกทางออกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องราคาผลผลิตยางพาราคต่ำ คือการระบายนสตอกยาง 400,000 ตันที่อยู่ในมือของรัฐบาลออกมาใช้ทำถนนทั่วประเทศโดยเร็ว เรื่องนี้รัฐบาลโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มีอำนาจสามารถสั่งการได้ทันที โดยให้นำยางในสต็อกดังกล่าวออกมาทำถนนทั่วประเทศ ซึ่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดำเนินการ เมื่อระบายนสตอกยางแล้ว เชื่อแน่ว่าราคายางพาราจะพุ่งขึ้นทันที” นายสายกล่าว

20 ตุลาคม 2558 หน้า 14

สหกรณ์อุบลฯลงนามเอ็มโอยู ส่งออกยางพาราขายประเทศจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงงาน 4 องค์การสวนยางอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการส่งออกยางแท่ง STR 20 จำนวน 201 ตัน ที่เป็นการรวบรวมยางพาราจากสหกรณ์ชาวสวนยางในพื้นที่ และให้โรงงานขององค์การสวนยางผลิตเป็นยางแท่งเพื่อส่งออกไปประเทศจีน ในนามตัวแทนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานีที่เป็นการรวมกลุ่มของ 8 สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งและเป็นต้นแบบ ซึ่งดำเนินการธุรกิจในการรวบรวมรับซื้อแปรรูปและส่งออกตลาดยางพาราไปยังประเทศจีนที่ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายและส่งมอบยางแท่ง STR 20 กับบริษัทคู่ค้าของประเทศจีนรวม 2 บริษัทไม่ต่ำกว่า 20,000 ตันต่อปี

โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงส่งมอบยางแท่งให้กับบริษัทคู่ค้าภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 2,000 ตันต่อเดือน และไม่ต่ำกว่า 20,000 ตันต่อปี

ซึ่ง นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เป็นจุดเริ่มต้นและความก้าวหน้าของสถาบันเกษตรกรที่คิดเองทำเอง ผลิตเอง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขณะที่ นายอดุลย์ โคตรพันธ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี กล่าวว่า การทำตลาดยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในภาคอีสานได้ดำเนินการมาต่อ

รวบรวมรับซื้อจากชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภาคอีสานได้กว่า 2,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพาราอุบลราชธานียังมีข้อจำกัดและต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน



เนื่อง 2-3 ปี แม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่ทำได้สำเร็จ โดยได้มีการบรรลุข้อตกลงการส่งมอบยางแท่งให้กับบริษัทคู่ค้าของประเทศจีนในช่วงต้นปี 2558 ที่ผ่านมา แต่ขณะนี้สามารถส่งออกยางแท่งที่

ในการแปรรูปสินค้ายางพารา ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรผลิตยางแท่งจะทำให้ลดต้นทุนการผลิตและมีผลกำไรที่จะปันผลคืนสู่สมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วย.

20 ตุลาคม 2558 หน้า 8

ดับฝันชดเชยยางพารา

นายมนต์ชัย พิณีจิตรสมุทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ประธานคณะกรรมการส่วนต่างราคายางพารา กล่าวว่า ในวันที่ 21 ต.ค. นี้ จะนำผลการศึกษาเรื่องการชดเชยส่วนต่าง รายได้ยางพารา ต่อที่ประชุม กนย. เพื่อรับทราบผลการศึกษา ซึ่งมีความ เป็นไปได้ที่มาตรการชดเชยส่วนต่างราคายางพาราไม่สามารถนำมาใช้ได้

สำหรับผลการศึกษาของคณะทำงานฯ พิจารณาการชดเชยส่วนต่าง ราคายางพาราให้เกษตรกร ใน 3 อัตรา คือ ส่วนต่าง 15% 20% และ 30% จากราคาดัชนีทุนใหม่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) 46 บาท/ก.ก. หรือต้องจ่ายส่วนต่างที่อัตรา 6.9 บาท/ก.ก. 9.2 บาท/ก.ก. และ 13.80 บาท/ก.ก. ตามลำดับ

“จากการคำนวณส่วนต่างราคายางพาราที่เคยจ่ายให้ชาวสวน ยางพารา ในอัตรา 30% จากราคาดัชนีทุน ผลการศึกษาครั้งนี้ต้องจ่าย ให้ชาวสวนประมาณ 1,900 บาท/ไร่ ส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องใช้ เงินสำหรับการอุดหนุนครั้งนี้ประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็น เงินที่สูง นอกจากนี้อาจมีปัญหาดักกับหลักขององค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) ด้วย”

20 ตุลาคม 2558 หน้า 14

นอกชายแดน

ชะลอโค่นต้นยางพารา

เมื่อเร็วๆ นี้ มีตัวแทนกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ 3 อำเภอของ จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย อ.กาญจนดิษฐ์, เวียงสระและบ้านนาสาร รวม 10 ตำบล 58 หมู่บ้านประมาณ 300 คน มาร้องขอความเป็นธรรมต่อนายวงศศิริ พรหมชนะ ผวจ.สุราษฎร์ธานีและศูนย์ดำรงธรรมสุราษฎร์ธานีให้ชะลอการโค่นตัดผลอาสินหรือทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านที่ปลูกในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น โดยรอกการพิสูจน์สิทธิ์ให้เสร็จสิ้นก่อน

โดยตัวแทนชาวบ้านอ้างว่าที่ดินโดยประมาณ 28,770 ไร่ ส่งผลกระทบต่อสร้างความเดือดร้อนต่อชาวบ้าน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเช่น ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, องค์กรสิทธิมนุษยชน, ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เร่งแก้ไขปัญหา ซึ่งตัวแทนได้ยื่นข้อเสนอต่อนายวงศศิริ พรหมชนะ ผวจ.สุราษฎร์ธานีจำนวน 6 ข้อคือ 1.ให้ชะลอการตัดฟัน รื้อถอนผลอาสินและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ทับซ้อน 2.ให้ชะลอการจับกุมการดำเนินคดีการรื้อฟื้นคดีที่ไม่เป็นธรรมต่อราษฎรในพื้นที่ทับซ้อนเพื่อให้ราษฎรดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขไปก่อน 3.ให้ตั้งคณะกรรมการการพิสูจน์สิทธิการเข้าทำกิน (ก่อนปี 2545) โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรและเครือข่ายในพื้นที่ทับซ้อนและมีการรับรองสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรม 4.ให้โค่นไม้ยางพาราที่หมดหน้ากรีดหรือหมดสภาพและปลูกใหม่ทดแทนได้ 5.ให้ซ่อมแซมถนนเก่าที่ชำรุดเสียหายโดยเครื่องจักรกลได้ และ 6.ให้ยกเลิกเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็นที่ทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ทำกินมาก่อนแต่เดิมพื้นที่ 3 อำเภอ ประมาณ 28,770 ไร่

ด้าน **นายนิคม คำกุล** ตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น ประกาศก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2534 ได้ทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎร รวม 10 ตำบล 58 หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ประมาณ 28,770 ไร่ สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อราษฎรเป็นอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นในระยะยาวคือต้องการให้ทางภาครัฐพิจารณาเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว เพื่อให้ราษฎรได้ทำมาหากินและอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

สุวรรณิ / สุราษฎร์

20 ตุลาคม 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทยประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2558



ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)							หน่วย : บาท/ก.ก.	
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณการซื้อขาย	สถานะคงค้าง	
พ.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0	145	
ธ.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0	194	
ม.ค.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	0	227	
ก.พ.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80	0	462	
มี.ค.59	49.70	49.70	49.70	-0.50	49.70	2	564	
เม.ย.59	50.10	50.10	50.30	-0.30	50.30	8	603	
พ.ค.59	50.20	50.15	50.20	-0.60	50.20	16	182	

ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827

20 ตุลาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558			
	กรุงเทพฯ ส่งขลาง กรุงเทพฯ ส่งขลาง			
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	48.30	48.05	48.50	48.25
ชั้น 2	47.70	47.45	47.90	47.65
ชั้น 3	47.15	46.90	47.35	47.10
ชั้น 4	46.85	46.60	47.05	46.80
ชั้น 5	46.40	46.15	46.60	46.35
ยางแท่ง				
STR5L	48.00	47.75	48.20	47.95
STR20	45.15	44.90	45.35	45.10
น้ำยางข้น 60%	31.75	31.50	31.95	31.70
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

20 ตุลาคม 2558 หน้า 7



ร่วมมือ... พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหารีร่วมกับ ฟรานเชสโก ซาเวรีโอ นิซิโอ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับอิตาลีให้มากขึ้น ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

สตูลแท้โค่นต้นยางขายทิ้งหลังราคาดีงเหว (20/10/2558)

ชาวสวนยางพาราสตูลแท้โค่นต้นยางขายทิ้ง หลังราคาดีงเหว เตรียมหันไปปลูกปาล์มแทน

นางสิริพร คุณถนอม ครูชำนาญในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดสตูล กล่าวว่า ขณะนี้ชาวสวนยางในพื้นที่ต่างพากันโค่นต้นยางพาราขายไม้ทิ้ง เนื่องจากราคายางพารา ย่ำแย่ตกต่ำลง ซ้ำยางพาราในพื้นที่กิโกรัมละ 30 บาท ส่งผลต่อเนื่อง ชาวสวนยางต่างพากันโค่นต้นยางพารา แม้ราคาจะต่ำลงก็ตาม เหลือกิโกรัมละ 1 บาทเศษ จากราคาเดิมกิโกรัมละ 2-3 บาท พร้อมทั้งหันมาปลูกปาล์มน้ำมันแทน แม้ว่าขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันจะเหลือบาทเศษก็ตาม จาก 3 บาท น่าจะดีกว่าในการปลูกสวนยางพารา เนื่องจากปาล์มน้ำมันยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนยางพาราได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมกับย้ำว่าไม่ร่วมเดินทางไปประท้วงกับยางพาราเขตภาคใต้ เลยฝากรัฐบาลได้หาวิธีช่วยเหลือประชาชนชาวสวนยาง เนื่องจากขณะนี้ชาว จ.สตูล ยากไร้ประสบปัญหาราคายางพาราต่ำ ราคาปาล์มน้ำมันต่ำ

ที่มา Sanook.com (19/10/58)